



KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2020)

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

(Xem tin trang 4)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh.



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona phát biểu tại cuộc họp.

THÁI THỤY Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(Xem tin trang 4)



Thư ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho huyện Thái Thụy.

QUỲNH PHỤ

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và tổng kết

công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch

thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Điều, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tới dự.

Trong không khí phấn khởi, tự hào, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò to lớn của Đảng, công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Năm 2019, Đảng bộ huyện Quỳnh Phụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa các nghị quyết, chương trình hành động vào thực tiễn, đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ. Quỳnh Phụ

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

Xét chọn kịch bản chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh

Sáng ngày 1/2, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng nghệ thuật xét chọn kịch bản chương trình nghệ thuật đặc biệt tại lễ kỷ niệm 130

năm ngày thành lập tỉnh và khai mạc ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Xem tiếp trang 4)
TU ANH

XÃ LUẬN

Trọn niềm tin với Đảng

Hôm nay, trong niềm tự hào vô hạn về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020).

Mùa xuân Canh Ngọ 1930, ngày 3/2, đúng vào thời khắc giao hòa của đất trời, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Kể từ mùa xuân ấy, Đảng đã mang lại những mùa xuân bất tận cho nhân dân ta, đất nước ta. Nhìn lại chặng đường 90 năm qua, Đảng luôn hòa cùng nhịp thở và mạch sống của dân tộc. Để rồi ý Đảng - lòng dân hòa quyện tạo nên sức mạnh quật khởi, trở thành vũ khí "bách chiến, bách thắng" đưa đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, kém phát triển, đang vững bước đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chưa bao giờ có được cơ đồ to lớn như ngày nay. Đời sống của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc không ngừng được cải thiện và nâng lên, diện mạo đô thị ngày càng văn minh, các vùng nông thôn ngày càng đổi mới. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định vững chắc. Hiện hiện trong đó là tất cả tâm huyết, trí tuệ và niềm tin, là khát vọng vươn tới một tương lai rạng rỡ của Đảng, của dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và phát triển cường thịnh.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để chăm lo thể nước, vun đắp lòng dân, xây dựng Đảng xứng đáng "là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân". Những kết quả đạt được trong thực hiện công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ thời gian qua là minh chứng rõ nhất, thể hiện quyết tâm cao nhất là làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Không phải ngẫu nhiên mà từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của

(Xem tiếp trang 4)
THÁI BÌNH

ĐẢNG BỘ THÁI BÌNH

Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển

(Xem trang 3)



Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

NGÀNH GIÁO DỤC

"Dàn trận" phòng, chống virus corona

(Xem trang 2)

► Bàn giao gần 100.000 khẩu trang cho ngành Giáo dục và ngành Y tế

Chiều ngày 2/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao khẩu trang phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra cho ngành Giáo dục và ngành Y tế. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Theo cập nhật mới nhất, tính đến đầu giờ sáng ngày 2/2, dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra đã xuất hiện ở 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 14.500 người nhiễm bệnh, 305 người chết. Tại Việt Nam đã ghi nhận 7 trường hợp dương tính với nCoV, trong đó có 4 trường hợp là người Việt Nam và 3 trường hợp là người nước ngoài. Tại Thái Bình có 4 trường hợp nghi nhiễm nCoV, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm âm tính, đang chờ kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp còn lại.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - MXP sản xuất khẩu trang để bàn giao miễn phí cho ngành Giáo dục và ngành Y tế. Trong ngày 2/2, Công ty MXP đã bàn giao gần 100.000 khẩu trang cho ngành Giáo dục

(Xem tiếp trang 4)
ĐĂNG ANH

► Ra quân hưởng ứng tết trồng cây

Tại xã Thụy Dân (Thái Thụy), Huyện đoàn Thái Thụy phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy, xã Thụy Dân vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tết trồng cây xuân Canh Tý 2020. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chỉ đạo làm điểm cấp tỉnh.

Những năm qua, phong trào tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung, trồng và chăm sóc cây xanh nói riêng được các bạn trẻ hăng hái tham gia với nhiều loại cây, phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Trong năm 2020, Tỉnh đoàn đặt chỉ tiêu trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh các loại.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên, học sinh, hội viên phụ nữ đã trồng 250 cây vú sữa và cây sấu, trồng dặm và chăm sóc 2km đường hoa trên một số tuyến đường của xã Thụy Dân. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn đã tặng 3 thùng đựng rác thải cho xã Thụy Dân.

KUÂN PHƯƠNG